
 

 

 

 

 

 

 

สื่อ ประเด็นข่าว 

 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 

คมชัดลึก     -เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงหมายก าหนดการพระราชพิธปีระกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในวนัท่ี 6 เม.ย.นี้ เวลา 15.00 น. ท่ีพระท่ีนัง่อนันตสมาคม โดย

รัฐบาลเตรียมการผู้เข้าร่วมพระราชพิธีดังกล่าวไวเ้รียบร้อยแล้ว ซึ่งเม่ือมีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การออก

กฎหมายลูก และการด าเนินงานต่าง ๆ ยังเปน็ไปตามกรอบเวลาเดิม ส่วนการเผยแพร่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อ

ประชาชน เคยมีการเผยแพร่เนือ้หาไปแล้วเม่ือคร้ังท าประชามต ิ อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี ้

ประชาชนสามารถไปหามาอ่านได้  

 ปลัดป่วย 

มติชน คอลัมน์อย่างนี้

ต้อง share 
 

  -กล่าวว่า หลายวนัก่อน นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ปว่ยจากไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากหักโหมท างาน มากระทรวงก่อน 

7 โมงเช้าทุกวนั ประชุมแทบทุกงาน แต่ล่าสุดสงสัยร่างกายจะเริ่มไม่ไหว เพราะหลงังานลงนามความร่วมมือ 4 

กระทรวง บูรณาการพฒันาคนตลอดช่วงชวีิตท่ีท าเนียบเม่ือเร็วๆ นี้ ถึงกับต้องขอลาหยุด 1 วนัเพื่อพักผ่อนร่างกาย 

จนลูกน้องแซวกันว่า... ลาคร้ังแรกในรอบ 2 ปี  

 รพ.รัฐขาดสภาพคล่อง 

ไทยโพสต์  มติชน 

เดลินวิส ์

 

  -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงปญัหารพ.สังกัด สธ.ขาดสภาพคล่อง ว่า สธ.ได้วางระบบเฝ้าระวงั

ปัญหาการขาดสภาพคล่องของรพ.อย่างเข้มข้น จากข้อมูลพบมีปัญหาอยู่ในระดับวิกฤต (สีแดง) จริง และติดลบใน

อัตรา 100 กวา่ล้านบาทข้ึนไป แต่มีจ านวนไม่มาก โดยสธ.ไดเ้งนิบ ารุงลดลงเหลือ 3 พนัล้านบาท ต่อเนื่อง 2-3 ป ี

ในขณะท่ีรายจ่ายสูงขึน้ จ านวนผู้ป่วยมากข้ึน ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน มีการใช้เทคโนโลยีมากข้ึน ค่าตอบแทนต่างๆ เพิ่ม 

ขณะทีค่่าใช้จา่ยในการรักษาบางรายการถูกลดลง และปนีี้ สปสช.ยังผลักภาระงานใหเ้ป็นงานผู้ป่วยใน รวมท้ังใน

ปีงบประมาณ 2559 สปสช.ยังคา้งจ่ายให้กับรพ.ประมาณ 300 ลา้นบาท 
      อีก 6 เดือนหลงัจากนี้จนถึงปลายปี ต้องจับตาสถานการณ์ทางการเงินของรพ.ต่อเนื่อง ขณะนี้มีการจัดกลุ่ม

โรงพยาบาลเปน็ 20 กลุ่ม เพื่อดูรายรับ-รายจ่ายเปน็ไปตามท่ีประมาณการค่าใช้จา่ยในอนาคตหรือไม่ ประมาณ 2-3 

สัปดาหจ์ะเหน็ตัวเลข    ท้ังนี ้ ขอให้รพ.พยายามชว่ยเหลือตัวเองโดยใช้ยาอย่างสมเหตุผล การท าห้องพิเศษ การ

ควบคุมก าลังคน พจิารณาการจ้างงานเท่าท่ีจ าเปน็ และต้องรักษาศักยภาพการรักษาเพื่อให้ได้รับงบประมาณจาก 

สปสช  
      ท้ังนี้ สธ.เคยหารือร่วมกับสปสช.เพื่อปรับให้การส่งเงินให้รพ.แบบขั้นบันได เพื่อแก้ปญัหาการขาดสภาพคล่อง 

การท่ีรพ.มีตัวเลขสีแดงเปน็เคร่ืองเตือนให้มีการดูแลเต็มท่ี และรว่มกันหาทางออก  

เดลินวิส ์
 

    -เสนอข่าว นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผอ.รพ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า สาเหตุหลักของการขาดทุนมาจาก

งบประมาณท่ีไม่เพียงพอของโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งรพ.สุราษฎร์ธานีมีคนไข้นอกเฉลี่ยปีละกวา่ 

700,000 คน และคนไขใ้นกวา่ปีละ 60,000 คน ขณะท่ีรายหัวประชากรในชว่ง 2-3 ปีท่ีผ่านมาเท่าเดิม จ านวนคนไข้

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยงัมีปัญหาแรงงานต่างด้าวท่ีไม่เข้าสู่ระบบ เม่ือไม่มีเงนิจ่ายรพ.ต้องใช้เงนิจากงบประมาณ

ปกต ิ

     นพ.ธ ารง หาญวงค์ ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตวัเลขรายได้การบริหารไตรมาส 4 ต่อเนื่องไตรมาส 1 

ท่ีมีข่าวว่าขาดทุนกว่า 131 ล้านบาทนั้น เป็นตวัเลขฝ่ายบัญชีจากส่วนกลางท่ีท าขึน้มา ซึ่งต้องยอมรับว่ามีการขาดทุน

จริงและขาดทุนมาหลายสิบปีแล้ว ทุกรพ.ประสบปัญหาขาดทุนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป หากเปน็รพ.ใหญเ่ชื่อวา่

น่าจะไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท สิง่ท่ีท าได้คือการประหยัดในสว่นอ่ืน ๆ มากขึ้น 

 ปัญหาแพทย์สมองไหล 

ประชาชาติธุรกิจ     -เสนอข่าว แหล่งข่าวระดับสูงจากรพ.เอกชน เปิดเผยว่า ปจัจุบันแม้การผลิตแพทย์ พยาบาลจะมีตัวเลขเพิ่มข้ึน 

7 มีนาคม 2560 
สรุปข่าว สธ. ประจ าวันที่ 5 เมษายน 2560 

ส านักสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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                                                             สรุปข่าววันท่ี 5 เมษายน 2560 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอ การเปิด รพ.ใหม่ต้องใชว้ิธีการซื้อตัวมาจาก รพ.รัฐเปน็หลัก โดยแพทย์จะมีการการันตีรายได้ขั้น

ต่ าต่อเดือนประมาณ 200,000 บาท ไม่รวมค่าหัตถการทางการแพทย์ ค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าผ่าตัด ฯลฯ สว่น

พยาบาล จะเสนอเพิ่มเงนิจากเงนิเดือนปกติเดือนละ 10,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และอายุการ

ท างาน และยงัมีสวัสดิการท่ีพัก ชุดท างาน โบนัส 

     นพ.สุกิจ ทัศนสนุทรวงศ ์ เลขานุการแพทยสภา แสดงความเห็นว่า ปญัหาการถูกฟ้องก็เป็นปจัจัยท าให้แพทย์รู้สึก

ไม่มีความม่ันคงในการท างาน และผลักดนัให้ออกไปอยู่รพ.เอกชนท่ีไม่ต้องเผชญิหน้ากับการร้องเรียน สว่นการผลิต

แพทย์ผลิตได้ปีละ 2,300- 2,500 คน ซึง่น่าจะเพียงพอกับความต้องการ แต่มีปัญหาเรื่องการกระจายตัว 

      ด้าน ผศ.อังคณา สริยาภรณ์ เลขาธิการสภาการพยาบาล ระบวุ่า ปัจจุบนัมีพยาบาลลาออกไปท างานกับรพ.

เอกชนเป็นระยะ เนื่องจากมีค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า โรงเรียนการพยาบาลสามารถผลิตได้ปีละประมาณ 12,000 คน/ป ี

ซึ่งพอรองรับการเป็นเมดิคอลฮับ การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุ แต่เนือ่งจากสธ.ไม่มีการบรรจุเป็นขา้ราชการ จึงมีพยาบาล

จ านวนไม่น้อยไปอยู่รพ.เอกชนท่ีมีรายได้ดีและงานไม่หนัก 

    นพ.สรลักษณ์ ม่ิงไทยสงค ์ผอ.รพ.บางน้ าเปรี้ยว ในฐานะประธานชมรมผอ.รพช. แสดงความเห็นว่า ปจัจุบันรพ.รัฐ

ขาดแพทย์ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรพช. ท าให้แพทย์ พยาบาลมีงานลน้มือ ประสิทธิภาพการท างานลดลง มีปัญหา

การฟ้องร้องมากข้ึน นอกจากนี ้ รพช.ยังมปีญัหาเรื่องแพทย์จบใหม่จ านวนหนึง่ เม่ือได้ใบเพิ่มพูนทักษะก็จะไปเรียน

ต่อแพทย์เฉพาะทาง จบแล้วก็ย้ายไปอยู่ท่ีรพศ.หรือรพท. หรือลาออกไปอยู่รพ.เอกชน โดยยอมเสยีค่าปรับ 400,000 

บาท รวมท้ังปญัหาค่าตอบแทน เบ้ียเลี้ยงเหมาจ่าย ท่ีสธ.ทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องในชว่ง 2-3 ปท่ีีผ่านมา ก็มีส่วนให้

แพทยห์ลายคน ไม่อยากอยู่รพ.เล็ก ๆ 

 ข่าวย้าย นพ.สุภัทร 

มติชน 

 

    -เสนอข่าว เฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความระบ ุ มีข่าวลือวา่ผู้มีอ านาจได้มีใบสัง่ถึงปลัด สธ.แล้ว ให้

โยกย้าย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา และรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ ท่ีคัดค้างเรื่อง

โรงไฟฟา้ถ่านหนิ ขอให้ติดตามต่อไปวา่ปลัด สธ.จะท าตามใบส่ังหรือไม่ โดยผู้ส่ือข่าวได้โทรศัพท์สอบถาม นพ.สุภัทร 

ซึ่งบอกเพียงสัน้ๆ ว่า ยังไม่ทราบข้อเท็จจริง ไม่มีหนังสือค าสัง่ใดๆ มาถึง 
      นายกิตติภพ สุทธิสว่าง แกนน าเครือข่ายจะนะรักษ์ถิน่ กล่าวว่า ข่าวลือดังกล่าวหากเป็นเรื่องจริง ความชอบธรรม

ก็จะหมดไป นพ.สุภัทรท าหน้าทีป่กป้องทรัพยากรและดูแลเรื่องสขุภาพประชาชน เปน็ประเดน็สิทธิท่ีทุกคนพึงมี หาก

ไม่ช่วยดูแลเรื่องนี้ ก็จะท าใหป้ระเทศเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องสุขภาพมหาศาล  คนท่ีมีแนวคิดท่ีจะน าอุตสาหกรรมหนัก 

น าโรงงานไฟฟ้าถ่านหนิ หรืออุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คงเปน็ประเภทลุแก่อ านาจ ถ้าคิดจะย้ายนพ.

สุภัทรจริง ภาคประชาชนคงไม่ยอม  

 เคร่ืองเอกซเรย์ทางทันตกรรม 

เดลินวิส ์     -ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เปิดเผยวา่ วนัท่ี 3 เม.ย.ท่ีผ่านมา ทันตแพทยสภา ประชุม

ร่วมกับ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ วิชาชีพรงัสเีทคนิค คณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานปรมาณเูพื่อสันติ (ปส.) เพื่อหาข้อสรุป

พ.ร.บ.พลังงานนวิเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 เก่ียวกับการดูแลเคร่ืองเอกซเรย์และก าหนดเคร่ืองมือทางทันตกรรม 

โดยออกกฎกระทรวงยกเวน้เคร่ืองเอกซเรย์ทันตกรรมไม่ให้อยู่ในพ.ร.บ.ดังกล่าว จากการหารือคร้ังนี้มีแนวโน้มท่ีด ี

รมว.วิทยาศาสตรฯ์ รับจะน าไปพจิารณา  

มติชน 
 

  -เสนอข่าว  รศ.นพ.สรนิต ศลิธรรม ปลัด วท. เปิดเผยว่า สิ่งท่ีน่าเปน็หว่งคือ เม่ือกฎหมายออกมาแล้วจะมีคน

เดือดร้อนหรือปฏิบัติตามกฎหมายได้หรือไม่ ซึ่งทุกคนเหน็ด้วยท่ีจะให้มีการควบคุมเคร่ืองเอกซเรย์ เพราะมีผลต่อคน

ใช้ คนปฏิบัติงานและผู้ปว่ย โดยจะมีการควบคุมให้มาขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาต ท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เสร็จ

แล้วส่งข้อมูลมาที่ ปส. นี ้
      นางจุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผอ.สายงานกลยุทธ์องค์กร กล่าวว่า ขณะนี้ปส.ก าลังจัดท าระบบใบอนุญาต เพื่อให้

ด าเนินการท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส่งข้อมูลทางระบบออนไลน์มาท่ีปส. และท้ัง 3 ฝ่ายจะร่วมมือก าหนด
แนวทางเพื่อให้ประชาชนปลอดภัย เช่น ลักษณะของห้องปฏิบัติงาน การปฏิบัตเิวลาฉายรังสี ในส่วนของบทลงโทษ จะ

ใช้กระบวนการทางปกครอง คือ การตักเตือน จะไม่มีการส่งศาลโดยทันที      

 ร่าง พ.ร.บ.นมผง 

มติชน คมชัดลึก    -เสนอข่าว ท่ีประชุม สนช.มีมติเป็นเอกฉนัท์ 183 เสียง เหน็ชอบร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร
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เว็บไซตเ์ดลินวิส ์
เว็บไซต์สยามรัฐ 

 
 

ส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ... วาระ 3 และใหป้ระกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้มี

คณะกรรมการควบคุมการส่งเสรมิการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก (คสตท.) มีปลัด สธ. เปน็ประธาน มี

หน้าท่ีก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการควบคุม พร้อมกับมีบทลงโทษผู้ท่ีฝ่าฝืนผู้มีโฆษณาอาหาร 

ตั้งแต่โทษจ าคุก 1 ป ีปรับไม่เกิน 1 แสนบาท จนถึง 3 แสนบาทแล้วแต่ความผิด พร้อมท้ังมีการปรับเงนิตลอดเวลาที่

ยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องดว้ย 
     ด้านนพ.เจตน ์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารา่งพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริม

การตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.. เปิดเผยว่า รา่งพ.ร.บ.ฉบับนี้ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการตลาดท้ัง

อาหารและอาหารเสริมทุกชนิดส าหรับเด็กทารกตั้งแต่ 0-12 เดอืน ส่วนเด็กเล็ก 1- 3 ปี สามารถโฆษณาได้ แต่ต้อง

เปน็ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมการ

ส่งเสริมฯ 

 โคลอสตรุ้มเพิ่มความสูง 

สยามรัฐ นิวร้อยแปด     -เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ ์รองเลขาธิการ อย. เปดิเผยว่า ตามท่ีมีโฆษณาผลิตภัณฑ์โคลอสตรุ้มทางสื่อ

ต่างๆ ว่ามีสรรพคุณช่วยเพิ่มความสูง เพิ่มความจ า เสริมสร้างภูมิต้านทานนั้น  อย.ไม่เคยอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์

ดังกล่าวโฆษณาตามท่ีกล่าวอ้าง เนื่องจากยงัไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แนช่ัด ท่ีผ่านมา อย.ได้อนุญาตส าหรับ

ผู้บริโภคท่ัวไปท่ีหวงัประโยชน์ท่ีได้รับจากโปรตีนจากนม 60 รายการ หากผู้ประกอบการต้องการโฆษณาสรรพคุณ 

คุณประโยชน์ คุณภาพ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอย.เท่านั้น โดยต้องแสดงเอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ 
       ขณะนี้ก าลังรวบรวมข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มความสงูเกินจริงทางอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งทีม

สืบสวนหาตน้ตอ ท่ีผ่านมาด าเนินคดีไปแล้วกว่า 200 ราย อย.จะระงับโฆษณาและเชิญผู้เก่ียวข้อง ท้ังผู้ผลิต-

จ าหน่าย-เจ้าของสื่อ มาด าเนนิการตามกฎหมายต่อไป และจะประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ก.ดิจิทัลฯ เพื่อ

ด าเนนิการตามกฎหมาย  สคบ.เพื่อตรวจสอบว่าจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงหรือไม่ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพื่อตรวจสอบเรื่องจดทะเบียนพาณิชย์ร้านค้าออนไลน์ กรณีพบโฆษณาไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 
บาท และหากพิสูจนไ์ด้ว่าโฆษณาเปน็เท็จ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ขอ
ยืนยันวา่ไม่มีอาหารเสริมท่ีกินแล้วเพิ่มความสูงได้ 

 

ไทยรัฐ 

 

 

 

 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

การป้องกันและแกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น 

      -เสนอข่าว พญ.มยุรา กุสมุภ์ ท่ีปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายใต้

ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ เพื่อลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง

ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ผ่านโครงการและกิจกรรมคือ การจัดหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเพศวิถีท่ีเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการศึกษาทุกระบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศและทักษะชีวิตแก่ผู้ปกครอง ขณะนี้อยู่ระหว่าง

การเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาให้ความเหน็ชอบต่อไป 

    -เสนอข่าว นพ.วชิระ เพง็จันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับแก้กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการ

จัดท าแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาต ิ พ.ศ. 2560 – 

2569 ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปญัหาการต้ังครรภใ์นวัยรุ่น พ.ศ.2559 ว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข

ได้เสนอต่อส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างรอให้

กฎของกระทรวงอ่ืนๆ ประกาศใช้ก่อน จึงจะพิจารณาออกกฎกระทรวง  

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ไข้หวัดนก 

     -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อและเสยีชีวิตจากไวรัส H7N9 

ท่ีประเทศจีน ว่า ได้สัง่การไปยงัสคร.ท้ัง 12 แห่ง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รว่มกับสสจ. ปศุสัตว์จงัหวัด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เร่งเฝ้าระวงัและเตรียมความพร้อมรับมือไข้หวัด

นก 

 

กรมประชาสัมพนัธ์ 

ขยายวีซ่าผูป้่วยต่างชาต ิ

     -เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตัง้นภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวถึง การประชุมโครงการขยายวีซ่าให้ผู้ป่วยต่างชาติพ านัก

รักษาพยาบาลได้ 90 วัน เพิ่มอีก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวยีดนาม เมียนมา ลาว และจนี เพื่อเนน้เรื่องการท่อง

เท่ียงเชงิสุขภาพ ให้ตา่งชาติมาใช้บริการพยาบาลในไทยมากข้ึน ตามประกาศลงในราชกิจจานเุบกษา  เม่ือ 15 มี.ค. 

2560 และมีผลบังคับใช้ 22 มี.ค. 2560 
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ไทยรัฐ 
เด็กตกอาคารเรียน 

      -เสนอข่าว มารดา ด.ญ.เกศรินทร์ หรือน้องเอย แก่นแจ่ม อายุ 8 ขวบ ร้องขอความชว่ยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหง

สกุลฯ ว่าลูกสาวตกอาคารเรียนชัน้ 3 ต้องผ่าตัดสมองถึง 3 คร้ัง ขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัว อยู่ห้อง ICU รพ.ธรรมศาสตร์

เฉลิมพระเกียรติ โดยรร.ได้มอบเงินช่วยเหลือจ านวน 10,000 บาท เงินประกนัอุบัติเหตุ 15,000 บาท และเงนิ

บริจาคจากครูและนักเรียนอีก 150,000 บาท โดยใหเ้ซน็เอกสารไม่ด าเนินคดีอาญา ขณะนี้หมดเงนิรักษาลูกไปแล้ว 

60,000 กวา่บาท ซึง่เปน็ค่าใชจ้่ายส่วนเกินจากบัตรทอง และค่ารถในการเดนิทางไปเยี่ยมลูกในแต่ละวัน จงึอยาก

ให้รร.ช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกสาวในระยะยาวดว้ย โดยนางปวีณาได้ประสานศนูย์เฉพาะกิจคุ้มครอง

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน ศธ. เพื่อประสานเขตพืน้ท่ีการศึกษาตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาให้การช่วยเหลือ

ต่อไป 

 

คมชัดลึก 

 

ลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  

    -เสนอข่าว พล.อ. อนุพงษ์  เผ่าจนิดา รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย ปภ. รว่มรณรงคใ์ห้ประชาชนไม่ดื่มเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์ และไม่เล่นน้ าสงกรานต์ท้ายรถกระบะ และประชมุผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับผู้ว่าราชการ

จังหวัด ให้ขับเคล่ือนการสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตทุางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ โดยใช้ค าสั่งคสช.ตาม

มาตรา 44 คุมเข้มการบังคับใช้กฎหมาย และด าเนนิการตามมติครม. วันท่ี 28 มี.ค. 2560 ท่ีเห็นชอบให้ก าหนดให้ผู้

ขับขี่ท่ีอายุไม่ถึง 20 ปี และผู้ขับขี่ท่ีไม่มีใบอนุญาตขับรถ หรือมีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว หากมีระดับแอลกอฮอล์ใน

เลือดเกิน 20 มก.เปอร์เซน็ต์ ถือว่าเมาแล้วขับ และย้ าว่าหา้มโดยสารท้ายรถกระบะเด็ดขาดทุกกรณี ด้านกทม.ขอ

ความร่วมมือให้งดจัดงานรื่นเริง ภายใต้มาตรการ 5 ป. คือ ปลอดปืนฉีดน้ าขนาดใหญ่ ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป ๊

ปลอดแป้ง และประหยัดน้ า  

 

คมชัดลึก 

 

มลพิษถ่านหิน 

   -เสนอข่าว ผลการศึกษาที่รัฐเทนเนสซี สหรัฐฯ พบว่า น้ าหนักทารกแรกเกิดแถบหุบเขาเทนเนสซี ซึ่งมลพิษถ่านหิน

จากโรงไฟฟ้าอยู่ในระดับสูง ลดลง 5.4% โดยค่าเฉลี่ยน้ าหนักทารกเกิดท่ีลดลงเกิน 5% อาจท าให้เด็กเจ็บป่วย ไม่

เติบโตสมวัย และมีปัญหาด้านพฒันาการระบบประสาทในภายหลัง และยงัมีความเชื่อมโยงกับไอคิวและรายได้ต่ า 

 

กรุงเทพธุรกิจ  

คอลัมน์: สัมภาษณ์

พิเศษ 

โรคหน้าร้อน 

    -เสนอสกู๊ปข่าว พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบ าราศนราดูร ให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากโรคติดต่อท่ี

เกิดในชว่งหน้าร้อน คือ อุจจาระร่วง อาหารเปน็พิษ ไข้ไทฟอยด์ ไวรัสตับอักเสบเอ อหิวาตกโรค พิษสุนัขบ้า ส่วนการ

แพร่ระบาดของไข้หวัดนกจากประเทศเพื่อนบ้าน ขอให้ม่ันใจในแผนเฝา้ระวังของสธ. นอกจากนี้ ยังมีภัยช่วงหน้าร้อน

ท่ีไม่ใช่โรคติดต่อ ได้แก่ การจมน้ าและโรคฮีทสโตรก ขอใหป้ระชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” 

 

ไทยโพสต์ 

 

 

 

นวัตกรรมทางการแพทย ์

   -เสนอข่าว สสส.เปิดเวทีแลกเปลี่ยน “แนวคิดนวัตกรรมสุขภาวะกับการเป็นผูป้ระกอบการเพือ่สังคม” โดยมีการ

น าเสนอนวัตกรรมด้านสุขภาพและการศึกษา ของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลงานแรกคือ 

การตรวจความผิดปกติของโคโมโซมด้วย AI โดยการเจาะน้ าคร่ าเพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรม ระบบจะ

วิเคราะห์จากภาพถ่ายทางการแพทย์จากห้องแล็บ ก่อนอัพโหลดผลมาที่แอปพลิเคชั่น ผลงานท่ีสอง คือ แวน่ตาเสียง

ส าหรับผู้บกพร่องทางการมองเหน็และผู้สูงอายุ ซึ่งตวัแวน่จะมีกล้องและบาร์โค้ดติดอยู่ เพื่อจับภาพและสแกนสิง่ของ

ต่างๆ พร้อมท้ังแจกสีและอ่านออกเสียง ในอนาคตจะมีการพัฒนาแวน่ให้สามารถอ่านสายรถเมล์ เพื่อความสะดวกแก่

ผู้บกพร่องทางสายตาที่เดนิทางโดยล าพัง  

 
เพจกระทรวงสาธารณสุข 

รพ.ปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย  

    เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ้ค ชื่อYing Neungruethai Cr แจ้งมาที่เพจกระทรวงว่า ญาติป่วยกระดูกท่ีต้นขาไม่สบกัน ปวด

มาก รพ.อ าเภอ ส่งเรื่องไปยังรพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ นพ.ประกัน สุขวงศ์ ตรวจแล้วเห็นว่าต้องผ่าตัด เม่ือซัก

ประวัตพิบว่าติดเชื้อHIV ได้แจ้งว่า ไม่สามารถผ่าให้ได้ เพราะไม่อยากใหลู้กทีมเสี่ยงติดโรค รวมท้ังยังอุปกรณ์ก็จะไม่

ปลอดเชื้อด้วย  ท้ังนี้ คนไข้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ปี 2535 และผ่าตัดไส้เลื่อนท่ีรพ.อ าเภอเม่ือปี 2559 ซึ่งแพทย์ได้ผ่าตัด

ให้ตามปกติ จึงอยากทราบว่าแพทย์สามารถปฏิเสธไม่รักษาผู้ป่วยได้หรือไม่   

 


